




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., ทวีช่อง 5, innNEWS, plewseengern, kaosod, tnnthailand, hfocus, thaitodaynews, thaipbs, thailandplus, thaitabloid, daradaily)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีปัญหาใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จากฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมือน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงยังมีมวลน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลหลาก จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยรอบวันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากดินถล่ม 1 ราย ที่ จ.สุราษฎร์ธานี รวมเสียชีวิตสะสม 4 ราย บาดเจ็บ 4 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 3 แห่ง คือ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.ท่าศาลา และรพ.พระพรหม, สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง คือ รพ.ท่าช้าง และจ.ชุมพร 2 แห่ง คือ รพ.หลังสวน และรพ.สวี เปิดบริการได้ตามปกติ 5 แห่ง ปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.พระพรหม โดยมีการย้ายผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ไปยัง รพ.ทุ่งสง แทน กำชับเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องถึง 22 ธ.ค.นี้</p>	
<p>MOU เปิดหน่วยบริการในห้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, thailandplus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน 30 บาทรักษาทุกที่ โดย สปสช. ร่วมกับ โรบินสัน และกทม. เปิดหน่วยบริการสาธารณสุข ในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลาดกระบัง เพื่อให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชน เพิ่มการเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน</p>	
<p>ผช.รมต.สร.ลงพื้นที่ตรวจสอบรพ.กันทรลักษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายกองตรีณภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามกรณี จนท. รพ.ทำร้ายผู้ป่วย และกรณีการขายข้อห้ามให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยดูสถานที่ดูแลผู้ป่วยและยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเกิดอาละวาด ซึ่งได้ประสานตำรวจในพื้นที่ให้เข้ามาฝึกอบรม สอนยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้ กรณีจนท.ทำร้ายคนป่วยเสียชีวิต จนท.ยังอยู่ในความวิตกกังวลห่วงครอบครัว และอยากขอโทษผู้เสียชีวิต ส่วนกรณีขายข้อห้ามให้คนป่วยเป็นการให้บริการปชช. แต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงขอให้ปชช.เข้าใจและให้กำลังใจจนท.ด้วย</p>	
<p>ขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสมาพันธ์จังหวัดบูรณาการเพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงาน สร. นพ.สสจ. และคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดได้มีแนวร่วมในการช่วยขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ อาทิจาก มณฑลทหารบก เครือข่ายพยาบาล เครือข่ายสาธารณสุข คลินิกฟ้าใส สถานประกอบการ และเครือข่ายอื่นๆ ในแต่ละจังหวัด ร่วมกันสร้างจังหวัดของตนให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The coverage</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมส์สำราญ รองปลัดสธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568” ส่งถึงเลขาธิการ สพฉ. นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2567 พร้อมเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้ไม่เกิน 2 เท่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, The coverage)</p> <p>- นางก่องกาญจน์ ทักษิหิรัญฤทธิ์ ผอ.สสส. เปิดเผยว่า สสส. เดินหน้ารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ด้วยแคมเปญ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ผลิตสปอตโฆษณาชื่อ “ฝังใจ” ภายใต้แนวคิด “ดื่มแล้วขับอาจเป็นฆาตกร และอาจทำให้กลับบ้านไม่ถึงบ้าน” เพื่อสื่อสารกระตุ้นเตือนให้คนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ ให้หยุดคิดก่อนตัดสินใจ ดื่มแล้วขับ</p>	
<p>MOU วิจัยสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, opt-news, thailandplus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ กว่า 140,000 ราย ซึ่งมีภาวะการนำเข้ายารักษามะเร็งจากต่างประเทศปีละ 21,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นการใช้ยาที่พัฒนาจากสมุนไพรที่ประเทศไทยผลิตขึ้นได้เอง จะสามารถนำมาทดแทนหรือลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการลดงบประมาณภาครัฐและสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศไทยในอนาคต จึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างอก. สถาบันมะเร็งแห่งชาติและรพ.มะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง โดย อก.ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่วนสถาบันมะเร็งแห่งชาติและกลุ่มโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค นำไปส่งเสริมให้มีการใช้อย่างเหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งพัฒนางานวิชาการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ระบบสุขภาพและสังคม</p>	
<p>อสม. ขวนนั้บคาร์บ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- ดร.นพ.กานูวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรม อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รุ่นที่ 2 “อสม. ขวนนั้บคาร์บ” ตั้งเป้าหมายให้ อสม.ทั่วประเทศสามารถนั้บคาร์บตนเองและบันทึกผลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. ได้แล้วกว่าร้อยละ 97 ตั้งเป้าครบร้อยละ 31 ธ.ค.นี้</p>	
<p>ของขวัญปีใหม่ 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, thailandplus, today-realnews, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ ฯ เผย กรมฯ มีภารกิจในการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ยา ยาเสพติด รั้งสี เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอางวัตถุอันตราย ชีววัตถุ พิษวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ และได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น โดยจัด 2 แพ็คเกจ เป็นของขวัญปีใหม่ 2568 คือ ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และลดอัตราค่าบริการ มากกว่า 800 รายการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเกิดการพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p>ประชุมวิชาการสุขภาพประชากรข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพประชากรข้ามชาติ เนื่องในวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธ.ค.ของทุกปี ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า ปี 2567 ไทยมีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 3 ล้านคน ร้อยละ 75 เป็นสัญชาติเมียนมา ส่วนระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันมี 2 ระบบคือ ระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพของ สธ. ซึ่งประเทศไทยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละหลายร้อยล้านบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พลัง 3 สร้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยนิวส์, Hfocus)</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรปาณี รองอธิบดีกรมอนามัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ผ่านรูปแบบ “พลัง 3 สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยที่มีคุณภาพ สูงดีสมส่วน ฉลาดสมวัย และห่างไกล NCDs ในอนาคต</p>	
<p>โนโรไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ธนิชร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์โนโรไวรัสในสถาบันสุขภาพเด็กฯ พบมีจำนวนมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก มีจำนวนไม่มากนักที่มีอาการรุนแรงต้องรักษาในรพ. ทั้งนี้ การรายงานอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่ได้ส่งตรวจในผู้ป่วยทุกราย ยกเว้นในรายที่ต้องนอนรพ. หรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เพื่อใช้ในการแยกโรคเป็นหลัก</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะนำวิธีการป้องกันในสถานศึกษาหรือในศูนย์เด็กเล็กให้หมั่นรักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทำความสะอาดพื้นหรือสิ่งแวดล้อมหรือจุดเสี่ยงที่คาดไม่ถึงที่สัมผัสในชีวิตประจำวัน ปุ่มลิฟต์ ลูกบิดประตู แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้เป็นเวลาหลายวัน ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ไม่ควรใช้ 70% แอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสไม่มีเปลือกหุ้มและทนทานต่อการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ กรณีมีเด็กป่วยแนะนำให้แยกตัวเพื่อรักษาที่บ้าน 48 ชั่วโมง หลังจากอาการดีขึ้นเป็นปกติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sondhitalk</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโนโรไวรัส ระยะเวลาฟักตัว 12 - 48 ชม. ทนต่อความร้อนและยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าได้ เป็นข้อมูลจริง ไวรัสโนโร เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในคนได้ทุกกลุ่มอายุแต่พบมากในกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่ซึ่งมักมีการระบาดในครอบครัวหรือชุมชนเดียวกัน เชื้อไวรัสเพียงแค่ 10-100 particles ก็สามารถทำให้เกิดอาการของโรคได้ การติดต่อเป็นแบบ faecal oral route และมีระยะฟักตัว 12 - 48 ชั่วโมง เชื้อนี้มีความสามารถที่จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แม้ได้รับเชื้อในปริมาณเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน และทนต่อความร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อได้ดี ปัจจุบันยังไม่มียาหรือยาตัวใดที่ป้องกันเชื้อโนโรไวรัสได้โดยเฉพาะ</p>	
<p>บาดเจ็บไขสันหลัง เสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Better</p> <p>- นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางที่เชื่อมต่อมาจากก้านสมอง ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณประสาทสั่งการจากสมองผ่านไปยังเส้นประสาทส่วนปลาย และรับสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถ่ายทอดขึ้นไปยังสมอง หากไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บและความพิการได้ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของระบบต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านระบบขับถ่าย ทางเดินหายใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ปัญหาด้านผิวหนังที่เกิดจากแผลกดทับ เป็นต้น</p> <p>- นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรฯ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ให้การดูแลรักษาโดยประเมินระดับการบาดเจ็บ และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เช่น ฝึกการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การดูแลป้องกันแผลกดทับ การป้องกันและรักษาอาการปวด การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคม</p>	
<p>ปัญหาการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุขในรพ.สต. สังกัดสธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.รัชกี สาริยะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เผย ชมรมฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 ธ.ค.67 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนย้ายสายงานไปเป็นนักสาธารณสุข ของนักวิชาการสาธารณสุข ใน รพ.สต.สังกัด สธ. ที่ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขหนังสือสำนักงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก.พ. ที่ ว.11/2562 และติดตามการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขสังกัด สธ. ที่ดำเนินการไป 2 รอบก็หยุดชะงักไปไม่ดำเนินการต่อ, เรื่องเงินประจำตำแหน่งของนักสาธารณสุขที่ยังค้างอยู่ที่ สธ. และ ก.พ., เรื่องการปรับตำแหน่งของสายงานทั่วไป (จพ.) ที่มีใบประกอบวิชาชีพสู่วิชาการ รวมถึงการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขของทางท้องถิ่นที่มีการดำเนินการแค่บางจังหวัด</p>	
<p>รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ MSU8</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, Posttoday)</p> <p>- รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พัฒนารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่รุ่น MSU-8 โดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่าย รถพยาบาลพิเศษนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ SOMATOM On.site เชื่อมต่อระบบปรึกษาทางไกล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและ ลดอัตราการพิการหรือเสียชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน</p>	
<p>ทิศทางสุขภาพคนไทย 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, อีจัน, กรุงเทพมหานคร, Hfocus)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวเปิดงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย 2568 (ThaiHealth Watch 2025) ว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล (Data-Driven Society) พัฒนานวัตกรรม ThaiHealth Watch เพื่อนำเสนอแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยรวบรวมองค์ความรู้จากสถานการณ์สุขภาพคนไทย ปี 2567 ประกอบกับความคิดเห็นเรื่องสุขภาพยอดนิยมบนสื่อออนไลน์ และข้อเสนอแนะทั้งระดับปัจเจกบุคคล และนโยบายต่อสังคม เกิดเป็นประเด็นกระแสสังคม 7 ประเด็น ได้แก่ 1) วิกฤติโลกเดือด 2) ชีวิตอมฝุ่น 3) ปัญหาสุขภาพจิต 4) ภัยออนไลน์ 5) เด็กอ้วน ผู้ใหญ่ความดันพุ่ง สุขภาพทรุด เศรษฐกิจโทรม 6) โรคติดต่อ 7) บุหรี่ไฟฟ้า ไม่แค่สร้างปัญหาสุขภาพแต่บั่นทอนเศรษฐกิจโดยรวมประเทศ</p>	
<p>ความคืบหน้า ผู้ป่วยมะเร็งบัตรทองต้องใช้ใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานกรรมการอำนวยการ รพ.ในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กล่าวถึงกรณีกลุ่มโรงเรียนแพทย์ออกประกาศแจ้งผู้ป่วยบัตรทอง 30 บาทเข้ารับการรักษาใน รพ.จะต้องมีใบส่งตัวรับรองค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริการต้นสังกัดตามสิทธิทุกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป ว่า กลุ่ม UHosNet จะมีการหารือกันในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ ใน 2 เรื่อง คือ 1. หลังวันที่ 1 ม.ค. 2568 ที่ได้ประกาศว่าให้ใช้ใบส่งตัว แต่หลังจากที่สปสข. ชะลอไปแล้ว ทางกลุ่มจะดำเนินการอย่างไรต่อ และ 2. การหารือจะมีข้อเสนออะไรเข้าสู่ที่ประชุมคกก.ร่วมที่มี นพ.สนั่น วิสุทธศักดิ์ชัย รองผอ.รพ.ศิริราช เป็นประธานฯ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้น พร้อมยืนยันการที่ รพ.ออกประกาศให้ใช้ใบส่งตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาโรคมะเร็งที่ครอบคลุม</p>	
<p>ไข้เลือดออกเด็งกี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- องค์การอนามัยแห่งทวีปอเมริกา (PAHO) เผยข้อมูล จำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเด็งกี ในภูมิภาคอเมริกา กลางและอเมริกาใต้ในปีเพิ่มขึ้นจนมากกว่า 12.6 ล้านรายแล้วมากกว่าก่อนกว่า 3 เท่าตัว และมีผู้เสียชีวิตถึง 7,700 ราย ประเด็นสำคัญกว่า 70% ของผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเด็งกีในกัวเตมาลาเป็นเด็ก ขณะที่ในเม็กซิโก, คอสตาริกา และปารากวัย ผู้ป่วยอาการหนักกว่า 1 ใน 3 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี นอกจากนี้เด็กกับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนมีโอกาสติดเชื้อเด็งกีและป่วยอาการหนักได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่น</p>	